

จับข่าวเอามาย่า

ไ ม่ละเลยผู้สูงอายุ...**นฤมล สุภาแพ่ง** นายกองดีการบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เปิดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองชุมพล “กล้วยไม้ วัยใส” ณ ที่ทำการ อบต.หนองชุมพล โดยมีนักเรียนสูงอายุเข้าร่วมกว่า 50 คน ร่วมกันร้องเพลงชาติ และเต้นแอโรบิกด้วยความสนุกสนาน

สง่า ตันมันคง อายุ 70 ปี ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการเผยว่า เคนั่งมโนว่า เมื่อสูงอายุขึ้น ตนอาจเป็นคนแก่ที่ต้องอยู่เหงาเดียวดาย เพราะลูกหลานต้องไปทำงานจนไม่มีเวลามาดูแล ต้องนั่งจับเจ้าใช้ชีวิตแบบไร้คุณค่าเหมือนคนแก่ทุกๆ ไป เมื่อรู้ว่า อบต.หนองชุมพลจัดโครงการนี้ขึ้น จึงรีบตอบรับเข้าร่วมโครงการทันทีเพราะนอกจากเป็นการคลายเหงา มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคนวัยเดียวกันแล้ว ดูจาก



รูปแบบกิจกรรมและสาระของโครงการ ยังได้ออกกำลังกาย ช่วยให้มีความสุขแข็งแรง และมีความรู้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

คาดว่าการนี้จะช่วยให้คนและเพื่อนผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้น และชอบที่จะได้กลับมาใส่ชุดนักเรียน รู้สึกเหมือนกลับมาเป็นเด็กนักเรียนอีกครั้ง

อีกหนึ่งงานแห่งการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์...**วิญญู สันติภาพวัฒนา** ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เปิดงานวันวิชาการโรงเรียนพรเลิศวิทยา ประจำปี 2560 แผนกประถม ณ โรงเรียนพรเลิศวิทยา ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน โดยมีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนพรเลิศ ให้การต้อนรับ

โดยศึกษาธิการจังหวัดลำพูน กล่าวชื่นชมในการจัดการศึกษาและกิจกรรม เพื่อตอบสนองให้เป็นการจัดการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง และเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ของนักเรียน อาทิ ฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฐานการเรียนรู้ภาษาไทย ฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฐานการเรียนรู้สังคม และฐานการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี การจัดงานครั้งนี้



มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ ความรู้ และทักษะทุกกลุ่มสาระวิชาโดยผ่านการทำกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน สร้างความอบอุ่นในสถาบันครอบครัว และสถานับการศึกษา

รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามศักยภาพของตนเอง

นับเป็นโอกาสดีอีกครั้งที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญ ทปอ. และสมาคม ทปอ. ณ อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ ม.มหาสารคาม โดยมี **ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช** อธิการบดี ม.มหาสารคาม กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำมหาวิทยาลัยและผู้บริหารของ ม.มหาสารคาม

หลังเสร็จสิ้นการประชุม มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการส่งเสริมอารยสถาปัตย์ในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา



ของรัฐ กับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล โดยมี ศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ลงนามร่วมกับนายภุชชะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์ และสถาบันสมาชิก ทปอ.ทั้ง 31 แห่ง เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนบริการสาธารณะต่างๆ ให้เป็นมิตรกับทุกคน

โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ เพื่อให้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวก ปลอดภัยทั่วถึง เท่าเทียม ในมหาวิทยาลัย สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้พิการ และการประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้

พิการ เช่น การออกแบบเว็บไซต์ที่มีรูปภาพประกอบมากกว่าข้อความ การนำเสนอที่เข้าใจง่าย และแก้ไขปัญหาเรื่องการจ้างงานผู้พิการ

ต้องยกนิ้วให้ในความคิดสร้างสรรค์ของครู ในการนำสิ่งของเหลือใช้ มาประดิษฐ์เป็นชุด “ว่าวจุฬาไทย” ให้นักเรียนได้ใส่ประกวด ในงานวันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน โดย **ธีรดา ศรีบัวบาน** ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า 1 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เผยว่า ได้มอบหมายให้ครูประจำชั้นแต่ละชั้น นำนวัตกรรมจากสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมาแสดง โดยเน้นความพอเพียงตามหลัก ศาสตร์พระราชา และนโยบายลดขยะ ซึ่งครูประจำชั้น ป.4/1 มีความคิดสร้างสรรค์ จัดทำชุดรีไซเคิล “ว่าวจุฬาไทย” ให้นักเรียนใส่ประกวด ในครั้งนี้



ประดับพันธ์ คำมา ครูประจำชั้น ป.4/1 ผู้ประดิษฐ์ชุดว่าวจุฬาไทย กล่าวว่า ตนได้รับแรงบันดาลใจจากว่าวจุฬา ซึ่งเป็นการละเล่นของเด็กไทยมาแต่อดีต แต่ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยได้พบเห็นและรู้จักว่า ดั้งนั้น เพื่อให้เด็กได้รู้จักว่าวจุฬาไทยและการละเล่นว่าว รวมทั้งการประหยัดพอเพียง ซึ่งเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง

ตนจึงนำแนวคิดดังกล่าวรวมทั้งนำวัสดุเหลือใช้ มาประดิษฐ์ว่าวจุฬาและว่าวชนิดต่างๆ ให้นักเรียนได้สวมใส่ โดยคำนึงถึงความประหยัด ซึ่งนักเรียนชื่นชอบอย่างมาก

ซาบซึ้งใจแทนชาวหัวหิน เมื่อนักท่องเที่ยวเหยื่อ “บีม” หัวหิน บอกรักประเทศไทย และจะกลับมาเที่ยวอีก โดยเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจาก **อรสา อารุณคม** ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ว่า ขณะนี้ **แอนเดรีย เทลซิวารี** อายุ 52 ปี นักท่องเที่ยวชาวอิตาลี เดินทางกลับบ้านเกิดแล้ว หลังเป็นแขกรับเชิญจากผู้ว่าการ ททท.ให้มาท่องเที่ยวประเทศไทย ซึ่ง แอนเดรีย เป็นนักท่องเที่ยว 1 ใน 8 ราย ที่บาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดบาร์เบียรีในเมืองหัวหิน เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2559

แอนเดรียกล่าวว่า การเดินทางกลับมาครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น มีเจ้าหน้าที่นำเที่ยวสถานที่ต่างๆ พร้อมสะพานยกพาไปบนรถที่ช่วยชีวิตจากสะเก็ดระเบิด เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจที่รอดตายจากเหตุดังกล่าว



“ผมรักประเทศไทย และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนไทยเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว มีจิตใจดี ขอบช่วยเหลือผู้อื่น แม้ว่าคนไทยบางคนไม่สามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ ก็พยายามช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้วยภาษากาย” แอนเดรียกล่าว

ชาวอำเภोजेरูญยินดีที่ยังที่ **พล.ท.วิชัย แซ่จอหอ** แม่ทัพภาค 2 ร่วมมอบรางวัลและโล่เกียรติยศ ให้กับหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง และรางวัลครูฝึกวิทยากรดีเด่นระดับภาค ปี 2560 ณ วัดสุทธิกาวาส บ้านวินยดี หมู่ 4 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โดยมี **สิริรัฐ ชุมอุปการ** พ่อเมืองอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมต้อนรับ ซึ่งปีนี้หมู่บ้าน อพป.วินยดี หมู่ 4 ต.นาป่าแซง ได้รับรางวัลชนะเลิศ



พล.ท.วิชัยเผยว่า การประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง และชุดครูฝึกวิทยากรดีเด่น วัดอุประสงค์เพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจแก่ราษฎร และราษฎรมีความเข้าใจประชาธิปไตย มีการรวมกลุ่มออกความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน มีจิตสำนึกในความรักชาติรักแผ่นดิน ไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในหมู่บ้านของตนเองได้อย่างแท้จริง

ที่สำคัญจะต้องร่วมกันพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับ **จ.อำนาจเจริญ**เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองมาแล้ว 3 ครั้ง คราวนี้เป็นครั้งที่ 4